
	 ผมเป็นคนชอบจักรยานและผมรู้ว่าเราสามารถใช้จักรยานแก้
ปัญหาของสังคมได้ถ้าเราใช้มันให้ถูกประเด็น โดยพยายามท�าให้มัน

เป็นพาหนะทางเลือกของการเดินทางในบ้านเมืองผมได้รณรงค์ให้คน

ไทยหนัมาใช้จกัรยานเป็นเวลาเกือบ	30	ปีมาแล้ว	ดงัน้ันหากมทีางจกัรยาน 

ที่แยกเด็ดขาดออกจากถนน ซึ่งจะท�าให้ปลอดภัยและคนหันมาใช้

จักรยานกันมากขึ้น	ผมก็ต้องชอบและสนับสนุนเป็นธรรมดา

 ในเมื่อพ้ืนท่ีราบริมแม่น�้าในสามประเทศน้ันเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ	
รัฐจึงสามารถเอามาใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้	 ไม่ว่าจะท�าเป็นสวน

สาธารณะ	 สนามฟุตบอล	 สนามเบสบอล	 สถานที่แสดงงานนทิรรศการ	

หรอืแม้กระท่ังใช้เป็นพ้ืนท่ีชุม่น�า้ให้นกให้แมลงมาสร้างรงัจนใช้เป็นแหล่ง

เ รี ย น รู ้ ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ แ ห ล ่ ง ดู น ก ข อ ง ผู ้ ค น ใ น สั ง ค ม ไ ด 	้ 

และแน่นอนรัฐสามารถใช้พ้ืนท่ีน้ีมาสร้างทางจักรยานท่ีแยกจากถนน

อย่างเด็ดขาดได้เช่นกัน

 ทว่า พื้นที่ราบริมแม่น�้าของไทยเป็นของชาวบ้าน การจะไป

ไล่รือ้เพือ่สร้างทางจกัรยานย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว หากจะท�ากันจรงิๆ 

ก็จ� า เป ็นต ้องสร ้ า งบนเสาสู ง และต ้องยื่ นรุ กล�้ า เข ้ า ไป 

ในตวัแม่น�า้ ซึง่ผลเสยีมีมากมายอย่างไร หลายคนรวมท้ังสถาบนั 

วิชาชีพหลายองค์กรได้ทักท้วงเอาไว้แล้ว ผมจะไม่กล่าวซ�้า 

บทความชิ้นน้ีผมเพียงแต่ต้องการชี้ให้เห็นอีกมุมเท่าน้ันว่าบริบท
ท้ังทางกายภาพและทางสังคมของเรากับของเขาไม่เหมือนกัน  
จึงต้องพิจารณากันดีๆ

 ผิดกับบ้านเรา	 โดยเฉพาะตรงบริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาที่
ก�าลังด�าริจะสร้างทางจักรยานเลียบสองฝั่งแม่น�้าอยู่นี้	 น�้าที่ไหลมาท่วม

พื้นที่นี้	 (ซึ่งเดิมหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบลุ่มส�าหรับปลูกข้าว)	

เป็นน�้าที่	 ‘บ่า’	มา(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา	ให้ความหมายของ

ค�าว่า		 ‘บ่า’	ว่า	อาการที่น�้าปริมาณมากไหลมาอย่างรวดเร็ว	โปรดสังเกต

ว่า	 ใช้ค�าว่ารวดเร็ว	 แต่ไม่ใช่กะทันหัน	 และค�าว่า	 ‘เร็ว’	 ในที่นี้	 คือ	 เร็วจน

เตรียมตัวไม่ทัน	 อย่างเช่นน�้าท่วมปี	 2554	 แม้ว่าน�้าได้ใช้เวลาหลายวัน

กว่าจะมาถึงกรุงเทพ	 แต่ก็เร็วจนเราเตรียมตัวไม่ทัน	 และเกิดภาวะท่วม

เป็นอภมิหาน�้าท่วม)	และการบ่ามาน้ีจะกินพ้ืนทีก่ว้างนอกเขตรมิน�า้ไปไกล	

ซึ่งดีแก่การท�านา	 และเราก็ไม่ได้เดือดร้อนจากการณ์นี้เพราะมันเป็น‘น�้า

บ่า’	ไม่ใช่	‘น�้าป่า’	เราจึงเพียงปลูกบ้านใต้ถุนสูงให้พื้นบ้านแห้งอยู่เหนือน�้า	

เราก็อยู่ของเราได้แล้ว	 แต่พื้นที่ริมน�้านี้เมื่อมีบ้านเรือนปลูกอาศัยอยู่

แน่นอนย่อมต้องเป็นพื้นที่ของประชาชน	 ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ	 แบบของ

สามประเทศที่ว่ามานั้น

	 แต่ผมกลับเพียงแค่ชอบ	 และยังลังเลที่จะสนับสนุนทางจักรยาน	
14 กิโลเมตรรมิแม่น�า้เจ้าพระยาทีใ่ช้งบประมาณมากอาจเป็นหมืน่ล้านบาท	

ด้วยเหตุผลหลักๆ	 คือ	 รัฐบาลอยากให้มีทางจักรยานแบบที่ว่านี้เพราะจะ

ได้เป็นท่ีเชดิหน้าชตูา	 เป็นแลนด์มาร์คของกรงุเทพ	 เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

และออกก�าลังกายของประชาชน	 โดยผู้บริหารประเทศได้ไปเห็นตัวอย่าง

ดีๆจากต่างประเทศและอยากน�ามาใช้กับประเทศเราบ้าง	 ซึ่งผมคงต้อง

ขอบอกว่าในต่างประเทศที่มีทางจักรยานริมแม่น�้าสวยๆนั้น	 บริบทบ้าน

เขากับบ้านเรามันไม่เหมือนกันครับ

 บริบทของเขาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น	 เกาหลี	 ไต้หวัน	 ล้วนคล้ายกัน	
และมีทางจักรยานริมน�้ารูปแบบเดียวกัน	 คือ	 ทางจักรยานของเขาตั้งอยู่

บนพื้นที่ราบริมแม่น�้า	 และที่เขาท�าได้เป็นเพราะเขามีพื้นที่ราบริมแม่น�้าที่

ว่านี้เป็นพื้นที่สาธารณะ	 แต่เราไม่มี	 และที่เขามีพื้นที่ราบสาธารณะริม

แม่น�้าได้ก็เพราะไม่มีคนปลูกบ้านอาศัยอยู่ริมแม่น�้า	 ผิดกับบ้านเราที่เป็น

สังคมริมน�้า	ชีวิตอยู่กับแม่น�้า	ปลูกบ้านอยู่ริมน�้า	อาบน�้าซักผ้าก็ริมน�้า	ชัก

น�้าเข้านาก็มาจากคลองจากแม่น�้า	 ไปไหนมาไหนหาสู่กันในอดีตก็ใช้เส้น

ทางทางน�้าเป็นหลัก

สภาพกรวดหินท่ีน�้าหลากพัดพา
ลงมาจากภู เขา แสดงให ้ เห็น
ความแรงของน�้าที่ท�าให้ปลูกบ้าน
เรือนอาศัยอยู่ริมแม่น�้าไม่ได้,	ไทเป	
2015

ก�าแพงทึบกันน�้าท่วมเข้าเมือง	 ซ้ายมือ
คือพ้ืนท่ีราบสาธารณะและทางจักรยาน
รมิแม่น�า้ทีอ่าจปล่อยให้ท่วมได้ในหน้าน�า้		
ส่วนขวามือคือเขตป้องกันน�้าท่วมซึ่ง
เป็นบริเวณที่ตั้งของเมืองและไม่ยอมให้
น�้าเข้ามาท่วม,	ไทเป	2015

ส วนส า ธ า รณะ เ ส ้ น ท า ง
จักรยานบนท่ีราบริมแม่น�้า	
หลังแนวต้นไม้คือแม่น�้า	 และ
ไกลออกไปคือตัวเมือง,	 ไทเป	
2015

เส้นทางจักรยานและทางเดินบนพื้นที่ราบริมแม่น�้า,	กรุงแซปโปโร	ญี่ปุ่น	2015
(สังเกตด้านซ้ายและขวาของที่ราบริมแม่น�้า	2	ข้าง	เป็นเนินดินยกสูงเพื่อเป็นเขื่อนกันน�้าในแม่น�้า	

ไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมเขตเมืองที่มีอาคารและสิ่งก่อสร้างอยู่)

ก�าแพงที่ขอบพื้นที่ราบริมแม่น�้า	กันน�้าท่วมไม่ให้เข้าเมือง	 
มีประตูขนาดยักษ์เปิดปิดได้ตามสถานการณ์,	ไทเป	2015

หน่ึงในสะพานข้ามแม่น�้า
ส�าหรับคนเดินและจักรยาน
เท่านั้น	 ห้ามรถอื่นแม้กระทั่ง
รถจักรยานยนต์,	ไทเป	2015



ญี่ปุน 
เกาหลี 
ไตหวัน
จีน

ทางจักรยาน
ริมแมน้ำไทย

เทียบ
กับ 

โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย

เลขที่ 15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ 17 ถนนประดิพัทธ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400  

โทรศัพท 02 618 4434 และ 02 618 5990 โทรสาร 02 6184430
www.thaicyclingclub.org    
facebook.com/thaicycling

(พิ่มพครั้งที่ 1 , เดือนมีนาคม 2559) 

ขอขอบพระคุณอาจารยธงชัย พรรณสวัสดิ์ ใหความเอื้อเฟอบทความ

ป้ายบอกว่าทางริมแม่น�้านี้
ปกติใช้ได้ส�าหรับเดิน/และ

จักรยาน	(รวมวิ่ง)	เท่านั้นแต่
อนุญาตให้รถยนต์เข้ามาวิ่งได้

ในเฉพาะกรณีฉุกเฉิน,	 
แซปโปโร,	ญี่ปุ่น	2015

	 แต่ว่าไปแล้วในต่างประเทศก็ใช่ว่าจะไม่มีทางจักรยานบน
สะพานที่ล�้าเข้าไปในแม่น�้าที่เมืองกวางโจวประเทศจีนก็มี	 แต่ที่เห็นได้

ชัดเจนและแตกต่างจากท่ีเราจะท�า	 คือ	 สะพานทางจกัรยานของเขาไม่

บดบังทิวทัศน์และไม่มีบ้านเรือนพักอาศัยของชาวบ้านอยู่ชิดติดริม

แม่น�า้แบบบ้านเรา	 ฉะนั้นหากจะท�ากันต่อไปก็ต้องให้มีกระบวนการมี

ส่วนร่วมจากต่างภาคี	และพิจารณากันดีๆ	อย่างที่ว่าไว้	

  เหตุผลอีกประการ	 คือ	 เส้นทาจักรยาน 

ขนาดกว้างข้างละ	 20	 เมตร	 (ที่รู้สึกว่าจะมีการ

ปรับแบบ	ลดขนาดเหลือ	 10	 กว่าเมตร)	 นั้นใน

แบบร่างเห็นเป็นทางค่อนข้างตรง	 เหมาะแก่

การขี่จักรยานอย่างรวดเร็ว	 ซึ่งมีเอาไว้ใช้ซ้อม	

ไม ่ ใช ่ ใช ้ ส� าห รับการออกก� าลั งกายหรือ

นันทนาการ ซึ่งถ ้าเป ็นเช ่นน้ันจริงคนที่ ได ้

ประโยชน์จากทางจักรยานรูปแบบนี้	จะเป็นคน

เพียงส่วนน้อยของสังคมท่ีส่วนใหญ่ไม่ใช่นัก

จักรยาน	 แต่เป็นเพียงคนที่อยากเอาลูก	 เอาปู่	

เอาหลานไปข่ีจักรยานรับลมชมวิวริมแม่น�้า

เท่านั้น และจากการท่ีมีความเร็วไม่เท่ากันและ

การใช้ประโยชน์จากเส้นทางในวิถีที่ไม่เหมือน

กันเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตราย

ดังทีป่รากฏเป็นข่าวในหลายๆ	พ้ืนท่ีในประเทศเรา

ทางจักรยานริมแม่น�้าบนสะพานที่แยกตัวจากส่วนแผ่นดิน 
ในกวางโจว,	ประเทศจีน		2015

 ดงันั้นหากสมมุติว่ารัฐสามารถแก้ปัญหาอื่นๆ	ได้แล้ว	และรัฐต้อง
จะสร้างทางจักรยานเส้นนี้ขึ้นมาจริงๆ	 ผมเห็นว่าก็ต้องออกแบบให้เป็น

ทางที่คดเคี้ยวบ้าง	 ตรงบ้าง	 ซึ่งจะสนุกสนานและเพลิดเพลินกว่าการก้ม

หน้าก้มตาปั่นบนทางตรงโดยไม่เห็นอะไรข้างทาง	 รวมทั้งทางจักรยาน	

(ซึ่งควรมีทางส�าหรับคนเดินด้วย)	นี้	ไม่ควรเป็นทางที่กว้างมากนัก	เพราะ

หากกว้างมากจนเอารถยนต์มาวิ่งได้	 สักวันอาจมีผู้บริหารเมืองสักคนดัน

เปลี่ยนทางจักรยานนี้เป็นทางให้รถยนต์วิ่งได้ก็ได้ใครจะรู้	 ที่พูดมานี้ไม่ใช่

ว่าผมเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเพราะประวัติศาสตร์มันฟ้องว่าเหตุการณ์

 รัฐบาลนี้อาจบอกว่าเป็นไปไม่ได้ท่ีจะท�าเช่นนั้น และไม่เคยคิดท่ี
จะท�าเช่นนัน้	 แต่ท่านครบั	 เมือ่ท่านไปแล้วท่านไม่สามารถบงัคบัวธีิบรหิาร

ของคนมาใหม่ได้นะครับฉะนั้นระวังไว้ดีกว่าแก้นะครับ	ขอบคุณครับ

เ ส ้ น ท า ง จั ก ร ย า น ริ ม แ ม ่ น�้ า ,	 
กวางโจว,	ประเทศจีน	2015
(สังเกตไม่มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น�้า)

ท�านองนี้ได้เคยเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย	คือกรณี

สร้างทางจักรยานบนเกาะช้าง	 ในโครงการเงนิกู้				

มิยาซาวาเพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคต้มย�ากุ้งเมื่อ

หลายปีที่แล้ว	 และสุดท้ายตอนนี้ทางจักรยานบน

เกาะช้างได้กลายเป็นถนนให้รถยนต์วิง่ไปแล้วทุกเส้น

แผนที่ แ สด ง เ ส ้ น ท า ง
จักรยานริมแม่น�้าซูเจียง, 
กวางโจว,	ประเทศจนี	2015

ที่จอดจักรยานบนโป๊ะริมแม่น�้า,	สังเกตไม่มีบ้านพักอาศัยริมแม่น�้า,กวางโจว,	ประเทศจีน	2015


